



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ ๖ ๒๕๖๐

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๗๔

ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยให้พิจารณาด้วยความรอบคอบว่าบุคคลนั้น มีความประพฤติดีและปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้วยความอดุสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง สมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มิใช่พิจารณาเพียงตำแหน่ง ระดับ หรือครบกำหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานฯ เท่านั้น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และแนวทางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของระเบียบว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

จังหวัดพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลาในการปฏิบัติและให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามสิทธิ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาระเบียบ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องตามหนังสือที่อ้างถึงไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้เสียสิทธิได้ และเนื่องจากการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ มีกำหนดเวลาส่งเรื่องถึงกระทรวงมหาดไทยกระชั้นชิด จึงให้รีบดำเนินการเสนอขอให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาโดยส่งถึงจังหวัด ภายในวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และส่งไฟล์ข้อมูลทาง e-mail : [yam\\_bambie@hotmail.com](mailto:yam_bambie@hotmail.com) พร้อมแบบรายงาน ทั้งนี้ หากไม่จัดส่งภายในกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่พิจารณาดำเนินการโดยให้ส่งข้อมูลให้จังหวัดโดยตรงต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนา พุฒิชาติ)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๓-๕๕๐๔-๕ ต่อ ๑๗

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ 3 มค



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยให้พิจารณาด้วยความรอบคอบว่าบุคคลนั้น มีความประพฤติดี และปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้วยความอดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง สมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีใช้พิจารณาเพียงตำแหน่ง ระดับ หรือ ครบกำหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานฯ เท่านั้น เพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง โดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด และกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยความละเอียด รอบคอบ และถูกต้อง ตามแนวทางหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของระเบียบว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งถึงกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยมีรายละเอียดตามแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยขอให้จังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติ และรวบรวมเอกสารของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมส่งกระทรวงมหาดไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุชฎี สุวัฒน์วิทยากร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๓๑๒๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๘๙๔๑

แนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐  
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๑. ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลนั้น มีความประพฤติดี และปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุทิศตน ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่งสมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มิใช่พิจารณาเพียงตำแหน่ง ระดับหรือครบกำหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานฯ ได้เท่านั้น เพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง

๒. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้พิจารณาอย่างเคร่งครัดและด้วยความรอบคอบว่า บุคคลนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๖ ข้อ ๑๑(๓) และมีให้ขอเป็นกรณีพิเศษแก่บุคคลในสังกัดที่ขาดระยะเวลาการเลื่อนขั้นตราเกินกว่า ๑ ปี ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลสมควรอย่างแท้จริงเท่านั้น โดยให้จัดทำแบบรายงานความดีความชอบ (แบบกรณีพิเศษ/๓๗) สรุปสาระสำคัญให้ชัดเจนว่าได้ปฏิบัติอย่างไร และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไร พร้อมทั้งสรุปรายงานความดีความชอบตามแบบ

๓. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓

๔. หากทราบภายหลังว่า ผู้ที่ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แล้วนั้น ขาดคุณสมบัติเนื่องจากถึงแก่กรรม ลาออก หรือพ้นจากราชการ(เว้นแต่เกษียณอายุราชการ) หรือกรณีที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือกระทำความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล แม้คดียังไม่สิ้นสุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยด่วนพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบ

๕. ผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ต้องเป็นผู้รับราชการมาครบ ๒๕ ปี นับถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และต้องเป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยทุกสถาน หรือไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเนื่องจากความบกพร่องในการปฏิบัติราชการ โดยให้กรอกรายละเอียดต่อตราเงินเดือนติดต่อกับให้ครบทุกปี ห้ามเว้นหรือข้ามปี หากปีใด/รอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนงดการเลื่อนขั้นเนื่องจากลาศึกษาต่อ/ลาเกิน ให้ระบุในช่องหมายเหตุ "อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ" "ลาเกิน" ฯลฯ และลงรายการถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำหรับบรรทัดสุดท้ายให้พิมพ์ "จนถึงปัจจุบัน"

ขั้นตอนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐

๑. ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องกรอกแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ ดังนี้
  - ๑.๑ ขร.๔/๒๕๖๐ สำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
  - ๑.๒ ทด.๗/๒๕๖๐ สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
  - ๑.๓ ลจ.๗/๒๕๖๐ สำหรับลูกจ้างประจำ
๒. ให้จังหวัดรวบรวมแบบบัญชีคุณสมบัติฯ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดพิมพ์บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ของแต่ละจังหวัด ด้วยโปรแกรม Excel ดังนี้
  - ๒.๑ พิมพ์แยกแต่ละชั้นตราเช่น “ชั้น ท.ช. ชาย” ให้พิมพ์เฉพาะผู้ที่ขอพระราชทานเครื่องราชา ชั้น ท.ช. ชาย เท่านั้น ตั้งแต่ลำดับแรกจนถึงลำดับสุดท้ายของแต่ละชั้นตราต่อเนื่องไป (ไม่ต้องแยกคนละ ๑ แผ่นและไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับอักษร) โดยแผ่นสุดท้ายของแต่ละชั้นตรา ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้เสนอขอพระราชทานฯ (หากเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ลงนามในฐานะ รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด) สำหรับแบบบัญชีคุณสมบัติรายบุคคลนั้นให้ สดจ.จังหวัดจัดเก็บไว้
  - ๒.๒ ให้พิมพ์รายละเอียดในแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ ๑ บรรทัด ต่อ ๑ รายการ เช่น ช่อง ชื่อตัว-ชื่อสกุล ให้พิมพ์ ชื่อและนามสกุลในบรรทัดแรก และพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ในบรรทัดที่สอง ไม่ให้พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ในบรรทัดเดียวกัน โดยการจัดรูปแบบตัดข้อความ
๓. เอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชาฯ ที่จังหวัดจะต้องส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย
  - ๓.๑ บัญชีสรุปผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐
  - ๓.๒ บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ (แบบ ขร๔/๒๕๖๐ , แบบ ลจ๗/๒๕๖๐ , แบบ ทด ๗/๒๕๖๐)
  - ๓.๓ แผ่นซีดีที่บันทึกข้อมูล แบบ ขร๔/๒๕๖๐ , แบบ ลจ๗/๒๕๖๐ , แบบ ทด ๗/๒๕๖๐
๔. สามารถดาวน์โหลดแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๕. หลังจากการส่งเรื่องการเสนอขอเครื่องราชาฯ แล้ว หากมีผู้ที่เสนอขอรายใดขาดคุณสมบัติในภายหลัง เช่น ถึงแก่กรรม ลาออก ถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีอาญาในศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุด (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือโทษที่มีโทษปรับสถานเดียว) ขอให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยด่วน
๖. ในการขอพระราชทานเครื่องราชาฯ ประจำปี ๒๕๖๐ หากมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย และได้เกษียณในปี ๒๕๕๔ แต่ไม่สามารถขอได้ทันในเวลาที่กำหนดให้ขอได้เป็นกรณีพิเศษในการขอพระราชทานเครื่องราชาฯ ประจำปี ๒๕๖๐
๗. ขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รีบดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา หากเลยกำหนดเวลาอาจไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากปีนี้มีระยะเวลาดำเนินการเร็วกว่าปกติ
๘. เนื่องจากการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ มีกำหนดเวลาส่งเรื่องถึงกระทรวงมหาดไทยกระชั้นชิด จึงยังไม่ต้องรายงานแบบรายงาน ๒๔ ช่อง และ ๑๖ ช่อง มาถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่หากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้จัดทำแล้ว ให้จังหวัดรวบรวมส่งพร้อมเอกสารอื่นๆ

เงื่อนไขและระยะเวลาในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการท้องถิ่น

ตำแหน่ง	ระดับ	เต็ม	เริ่มต้น	เลื่อนถึง	เงื่อนไข
บริหาร	สูง	๔	ป.ม.	ม.ว.ม.	๑. ได้ ท.ช. ๓ ปี ขอ ป.ม. ๒. ได้ ป.ม. ๓ ปี ขอ ป.ช. ๓. ได้ ป.ช. ๕ ปี ขอ ม.ว.ม. ๔. ปีเกษียณขอได้ไม่เกิน ป.ช.
	กลาง	๘	ท.ช.	ป.ม.	๑. เริ่มต้นขอ ท.ช. ๒. เงินเดือนเต็มขั้น ท.ช. ๕ ปี ขอ ป.ม.(ปีก่อน/ปีเกษียณ)
	ต้น	๖/๗	ต.ช.	ท.ช.	๑. เริ่มต้นขอ ต.ช. ๒. ขั้น ๒๒,๑๔๐ บาทขึ้นไป ขอ ท.ม. ๓. ขั้น ๒๒,๑๔๐ บาทขึ้นไป (๑ ต.ค.๕๕) ขอ ท.ช.
อำนวยการ	สูง	๔	ป.ม.	ม.ว.ม.	๑. ได้ ท.ช. ๓ ปี ขอ ป.ม. ๒. ได้ ป.ม. ๓ ปี ขอ ป.ช. ๓. ได้ ป.ช. ๕ ปี ขอ ม.ว.ม. ๔. ปีเกษียณขอสูง ๑ ระดับ แต่ไม่เกิน ป.ช.
	กลาง	๘	ท.ช.	ป.ม.	๑. เริ่มต้นขอ ท.ช. ๒. เงินเดือนเต็มขั้น ท.ช. ๕ ปี ขอ ป.ม.(ปีก่อน/ปีเกษียณ)
	ต้น	๖/๗	ต.ช.	ท.ช.	๑. เริ่มต้นขอ ต.ช. ๒. เงินเดือน ๒๒,๑๔๐ บาท ขึ้นไปขอ ท.ม. ๓. ขั้น ๒๒,๑๔๐ บาทขึ้นไป(๑ ต.ค.๕๕) ขอ ท.ช.
วิชาการ	เชี่ยวชาญ	๔	ป.ม.	ม.ว.ม.	๑. ได้ ท.ช. ๓ ปี ขอ ป.ม. ๒. ได้ ป.ม. ๓ ปี ขอ ป.ช. ๓. ได้ ป.ช. ๕ ปี ขอ ม.ว.ม. ๔. ปีเกษียณขอสูง ๑ ระดับ แต่ไม่เกิน ป.ช.
	ชำนาญการพิเศษ	๘	ท.ช.	ป.ม.	๑. เริ่มต้นขอ ท.ช. ๒. เงินเดือนเต็มขั้น ท.ช. ๕ ปี ขอ ป.ม.(ปีก่อน/ปีเกษียณ)
	ชำนาญการ	๖/๗	ต.ช.	ท.ช.	๑. เริ่มต้นขอ ต.ช. ๒. เงินเดือน ๒๒,๑๔๐ บาท ขึ้นไปขอ ท.ม. ๓. ขั้น ๒๒,๑๔๐ บาทขึ้นไป(๑ ต.ค.๕๕) ขอ ท.ช.
	ปฏิบัติการ	๓-๕	ต.ม.	-	
ทั่วไป	อาวุโส	๗	ท.ม.	ท.ช.	๑. เริ่มต้นขอ ท.ม. ๒. ออาวุโส ๕ ปี ขอ ท.ช.
	ชำนาญงาน	๕/๖	ต.ม.	ต.ช.	๑. เริ่มต้นขอ ต.ม. ๒. ชำนาญงาน ๕ ปี ขอ ต.ช.
	ปฏิบัติงาน	๑-๔	บ.ม.	จ.ช.	๑. เริ่มต้นขอ บ.ม. ๒. เงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่าระดับชำนาญงาน ๑๐ ปี ขอ บ.ช. ๓. เงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่าชำนาญงาน ขอ จ.ม. ๔. เงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่าชำนาญงาน ๑๐ ปี ขอ จ.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครู/พนักงานครู

ตำแหน่ง	เริ่มต้นขอ	เลื่อนได้ถึง	เงื่อนไข
ครูผู้ช่วย/คศ.๑	ต.ม.	-	
คศ.๒ ชำนาญการ	ต.ช.	ท.ช.	๑. เริ่มต้นขอ ต.ช. ๒. ชั้น ๒๒,๑๔๐ บาทขึ้นไป ขอ ต.ม. ๓. ชั้น ๒๒,๑๔๐ บาทขึ้นไป(๑ ต.ค.๕๕) ขอ ท.ช.
คศ.๓ ชำนาญการพิเศษ	ท.ช.	ป.ม.	๑. เริ่มต้นขอ ท.ช. ๒. เงินเดือนเต็มขั้น ๕๔,๓๙๐ บาท ได้ ท.ช. ๕ ปี ขอ ป.ม. เฉพาะตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ให้ขอได้ในปีที่เกษียณเท่านั้น
คศ.๔ เชี่ยวชาญ	ป.ม.	ม.ว.ม.	๑. ได้ ท.ช. ๓ ปี ขอ ป.ม. ๒. ได้ ป.ม. ๓ ปี ขอ ป.ช. ๓. ได้ ป.ช. ๕ ปี ขอ ม.ว.ม. ๔. ปีเกษียณขอสูง ๑ ระดับ แต่ไม่เกิน ป.ช.

คุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่ง	เริ่มต้นขอ	เลื่อนได้ถึง	เงื่อนไข
ลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงิน ค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้น ต่ำของข้าราชการพลเรือน ระดับ ๓ ( ๘,๓๔๐ บาท ) แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของอัตรา เงินเดือน ข้าราชการระดับ ๖ (๑๕,๐๕๐ บาท)	บ.ม.	จ.ม.	๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. ๒. ได้ บ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. ๓. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ขอ จ.ม.
ลูกจ้างประจำซึ่งได้รับค่าจ้าง ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของ ข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ขึ้นไป (๑๕,๐๕๐ บาท)	บ.ช.	จ.ช.	๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. ๒. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. ๓. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้บริหารท้องถิ่น

	ตำแหน่ง	เริ่มต้นขอ	เลื่อนได้ถึง	เงื่อนไข
อบจ.	นายก อบจ.	ต.ม.	ป.ม.	ต.ม.-ท.ม. ขอได้ทุกปี , ท.ม.-ป.ม.ปีเว้นปี
	รองนายก อบจ.	จ.ช.	ท.ม.	ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือหลายตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือหลายตำแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี - ขอตามลำดับชั้น - เลื่อนขั้นฯ ติดต่อกัน ๓ ปี,ไม่ติดต่อ ๕ ปี
	ประธานสภา อบจ.	ต.ม.	ท.ช.	
	รองประธานสภา อบจ.	จ.ช.	ท.ม.	
	สมาชิกสภา อบจ.	จ.ม.	ท.ม.	
	ที่ปรึกษานายก อบจ.	บ.ม.	จ.ม.	
	เลขานุการนายก อบจ.	บ.ม.	จ.ช.	
เทศบาลนคร	นายกเทศบาลนคร	ต.ม.	ป.ม.	ต.ม.-ท.ม. ขอทุกปี, ท.ม.-ป.ม.ปีเว้นปี
	รองนายกเทศบาลนคร	จ.ช.	ท.ม.	ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือหลายตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือหลายตำแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี - ขอตามลำดับชั้น - เลื่อนขั้นฯ ติดต่อกัน ๓ ปี,ไม่ติดต่อ ๕ ปี
	ประธานสภาเทศบาลนคร	ต.ม.	ท.ช.	
	รองประธานสภาเทศบาลนคร	จ.ช.	ท.ม.	
	สมาชิกสภาเทศบาลนคร	จ.ม.	ท.ม.	
	ที่ปรึกษานายกเทศบาลนคร	บ.ม.	จ.ม.	
	เลขานุการนายกเทศบาลนคร	บ.ม.	จ.ช.	
เทศบาลเมือง	นายกเทศบาลเมือง	จ.ช.	ท.ช.	
	รองนายกเทศบาลเมือง	จ.ม.	ต.ช.	
	ประธานสภาเทศบาลเมือง	จ.ช.	ท.ม.	
	รองประธานสภาเทศบาลเมือง	จ.ม.	ต.ช.	
	สมาชิกสภาเทศบาลเมือง	บ.ช.	ต.ช.	
	ที่ปรึกษานายกเทศบาลเมือง	บ.ม.	บ.ช.	
	เลขานุการนายกเทศบาลเมือง	บ.ม.	จ.ม.	
เทศบาลตำบล	นายกเทศบาลตำบล	จ.ม.	ท.ม.	
	รองนายกเทศบาลตำบล	บ.ช.	ต.ม.	
	ประธานสภาเทศบาลตำบล	จ.ม.	ต.ช.	
	รองประธานสภาเทศบาลตำบล	บ.ช.	ต.ม.	
	สมาชิกสภาเทศบาลตำบล	บ.ม.	ต.ม.	
	ที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบล	บ.ม.	บ.ช.	
	เลขานุการนายกเทศบาลตำบล	บ.ม.	บ.ช.	
อบต.	นายก อบต.	ร.ท.ช.	จ.ช.	
	รองนายก อบต.	ร.ท.ม.	จ.ม.	
	ประธานสภา อบต.	ร.ท.ช.	จ.ม.	
	รองประธานสภา อบต.	ร.ท.ม.	จ.ม.	
	สมาชิกสภา อบต.	ร.จ.ช.	บ.ช.	
	เลขานุการสภา อบต.	ร.จ.ช.	บ.ม.	
	เลขานุการนายก อบต.	ร.จ.ช.	บ.ม.	

บัญชีแสดงจำนวนชิ้นตราเครื่องหมาย  
ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ส่วนราชการ	เครื่องหมาย										รวม				
		ม.ป.ช.		ม.ว.ม.		ป.ช.		ป.ม.		รวม (จำนวน)		บุรุษ	สตรี			
		บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี							
๑.	จังหวัด.....															

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....



บัญชีแสดงจำนวนชิ้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ที่	ส่วนราชการ	เครื่องราชอิสริยาภรณ์														รวม					
		ท.ช.		ท.ม.		ต.ช.		ต.ม.		จ.ช.		จ.ม.		บ.ช.		บ.ม.		ร.จ.พ.		(จำนวน)	
		บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี		
๑.	จังหวัด .....																				

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องหมายสิทธิบัตร  
ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ ลูกจ้างประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ที่	ส่วนราชการ	เครื่องหมายสิทธิบัตร										รวม				
		จ.ช.		จ.ม.		บ.ช.		บ.ม.		(จำนวน)		บุรุษ	สตรี			
		บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี							
๑.	จังหวัด.....															

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

บัญชีแสดงจำนวนชิ้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ที่	ส่วนราชการ	เครื่องราชอิสริยาภรณ์												รวม			
		ป.ม.	ท.ช.	ท.ม.	ต.ช.	ต.ม.	จ.ช.	จ.ม.	บ.ช.	บ.ม.	ร.ท.ช.	ร.ท.ม.	ร.จ.ช.	ร.จ.ม.	รวม (จำนวน)		
๑.	จังหวัด.....	บุรุษ สตรี	บุรุษ สตรี	บุรุษ สตรี	บุรุษ สตรี	บุรุษ สตรี	บุรุษ สตรี	บุรุษ สตรี	บุรุษ สตรี	บุรุษ สตรี	บุรุษ สตรี	บุรุษ สตรี	บุรุษ สตรี	บุรุษ สตรี	บุรุษ สตรี	บุรุษ สตรี	

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการ/พนักงาน ซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐  
จังหวัด .....

แบบ ขร.๔/๒๕๖๐

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	เป็นข้าราชการ			ตำแหน่ง	ลำดับเครื่องราชที่ ได้รับ พระราชทานแล้ว	วัน เดือน ปี ๕ ธ.ค. ๒๕...	ขอ ครั้งนี้	หมายเหตุ
		ระดับ	วัน เดือน ปี	เงินเดือน					

ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นถูกต้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒

ลงชื่อ .....  
(.....)  
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด.....  
ผู้รับรองเสนอขอพระราชทาน

แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจำ ซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐  
จังหวัด .....

แบบ สจ.๗/๒๕๖๐

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	เป็นลูกจ้าง				ตำแหน่ง	เครื่องราช อิสริยาภรณ์ ที่ได้รับ พระราชทาน แล้ว	วัน เดือน ปี ๕ ธ.ค.๒๕.....	ขอ ครั้ง นี้	หมายเหตุ
		ชั้น ปัจจุบัน	ตั้งแต่ วัน เดือน ปี	เงินเดือน ปัจจุบัน	วัน เดือน ปี ที่เริ่มบรรจุ					

ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นถูกต้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒

ลงชื่อ .....  
(.....)  
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด.....  
ผู้รับรองเสนอขอพระราชทาน

แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐  
จังหวัด .....

แบบ พถ.๓/๒๕๖๐

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง				สรุปย่อ ความคิดความชอบดีเด่น	เครื่องราชอิสริยาภรณ์		ขอ ครั้งนี้	หมายเหตุ
		ประวัติการดำรง ตำแหน่ง (ชื่อตำแหน่ง)	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง				ครั้งสุดท้าย	๕ ธ.ค.๒๕๖๐		
			ตั้งแต่ วัน เดือน ปี	ถึง วัน เดือน ปี	รวม ปี เดือน					

ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นถูกต้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยกฎกระทรวงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒

ลงชื่อ .....  
(.....)  
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด.....  
ผู้รับรองเสนอขอพระราชทาน

- ตัวอย่าง -

แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการ/พนักงาน ซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐

จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร.....  
 ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	เป็นข้าราชการ			ตำแหน่ง	ลำดับเครื่องราช ที่ได้รับ	วัน เดือน ปี	ขอ ครั้งนี้	หมายเหตุ
		ระดับ	วัน เดือน ปี	เงินเดือน					
๑.	นายภนกร รักไทย ๓๑๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙	ชำนาญการพิเศษ (๘)	๑ ม.ค.๒๕๕๙	๓๒,๐๐๐	ปลัดเทศบาล บริหารท้องถิ่น (กลาง)	ท.ม.	๕ ธ.ค.๕๔	ท.ช. ๑ ต.ค.๕๐	ระดับ ๗ เมื่อ ๑ ต.ค.๕๐
๑.	นายรัก เมืองไทย ๓๑๐๑๔๕๖๗๘๙๐๑๒	ชำนาญการพิเศษ (๘)	๑ ม.ค.๒๕๕๙	๓๐,๐๐๐	ผอ.กองการศึกษา อำนาจการท้องถิ่น (กลาง)	ท.ม.	๕ ธ.ค.๕๔	ท.ช. ๑ ต.ค.๕๔	ระดับ ๗ เมื่อ ๑ ต.ค.๕๔
	อ.บ.ศ.สุสบาย								

ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นถูกต้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒

๑. ของ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ให้กรอก ชื่อ-นามสกุล บรรทัดแรก, เลขประจำตัว ปชช. บรรทัดที่สอง และ ชื่อ อ.ป.ท. บรรทัดที่สาม

๒. ของ ระดับ ให้กรอกระดับปัจจุบันของระบบแห่ง บรรทัดแรก และวงเล็บระดับซีเดิม ก่อนเข้าแห่ง บรรทัดที่สอง

๓. กรณีขอเครื่องราชฯ ครั้งแรก ให้ระบุในช่องหมายเหตุว่า เริ่มรับราชการเมื่อ วัน/เดือน/ปี

๔. กรณีขอเครื่องราชฯ ชั้น จ.ช. ให้ระบุในช่องหมายเหตุว่า เป็นระดับ ๓, ต.ช. เป็นระดับ ๕ และ ท.ช. เป็นระดับ ๗ เมื่อ วัน/เดือน/ปี

๕. กรณี เป็นระดับชำนาญการ จะขอชั้น ท.ช. ให้ระบุในช่องหมายเหตุว่า ได้รับเงินเดือนรอบ ต.ค.๕๕ ขึ้นเงินเดือนเท่าไร (ไม่ต่ำกว่า ๒๒,๑๕๐ บาทถึงจะมีสิทธิ์ขอได้)

ลงชื่อ .....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด.....  
 ผู้รับรองเสนอขอพระราชทาน

แบบ ขร.๔/๒๕๖๐

- ตัวอย่าง -

แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจำ ซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐

จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร.....

ชั้น จัตราภรณ์มงกุฎไทย

แบบ สจ.๗/๒๕๖๐

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	เป็นลูกจ้าง			ตำแหน่ง	เครื่องราช อิสริยาภรณ์ ที่ได้รับ	วัน เดือน ปี ๕ ธ.ค.๒๕.....	ขอครั้ง นี้	หมายเหตุ
		ชั้น ปัจจุบัน	ตั้งแต่ วัน เดือน ปี	เงินเดือน ปัจจุบัน					
๑.	นายไกรสร แสงสว่าง	ส(๑)	๑ ต.ค.๕๓	๑๙,๕๑๐	พนักงานขับรถยนต์	ป.ช.	๕ ธ.ค.๕๓	จ.ม.	
	๓๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐				กลุ่มสนับสนุน(๒๒)				
	เทศบาลเมืองรมเย็น								

ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นถูกต้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒

ช่อง ชั้นปัจจุบัน ให้กรอกกลุ่มของลูกจ้างประจำ ดังนี้  
 ๑. กลุ่มบริการพื้นฐาน ให้กรอก บ(๑)  
 ๒. กลุ่มสนับสนุน ให้กรอก ส(๑)  
 ๓. กลุ่มช่าง ให้กรอก ช(๑)  
 ช่อง ตำแหน่ง ให้กรอกชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำ บรรทัดแรก และ  
 ชื่อกลุ่มของลูกจ้างประจำ และวงเล็บลำดับที่ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ  
 ตามมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างประจำ บรรทัดที่สอง

ลงชื่อ .....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด.....  
 ผู้รับรองเสนอขอพระราชทาน



- ตัวอย่าง -

แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐  
จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร.....

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง				สรุ่ยย่อ ความคิดความชอบดีเด่น	เครื่องราชอิสริยาภรณ์		หมายเหตุ
		ประวัติการดำรง ตำแหน่ง (ชื่อตำแหน่ง)	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง				ครั้ง สุดท้าย	๕ ธ.ค.๒๕	
			ตั้งแต่ วัน เดือน ปี	ถึง วัน เดือน ปี	รวม เดือน ปี				
๑.	นายรักชาติ ยิ่งชีพ ๓๐๐๐๑๒๒๔๕๖๗๘ เทศบาลเมืองปลวกเหล็ก	นายกเทศมนตรี	๑ ม.ค.๕๖	ปัจจุบัน	๕ ปี ๑๐ เดือน	ต.ม.	๕ ธ.ค.๕๖	ต.ช.	
๒.	นายพิเศษ ปลุกป่า ๓๐๐๐๑๘๖๕๔๓๒๑ เทศบาลนครสร้างเมือง	สมาชิกสภา สมาชิกสภา	๑ ต.ค.๕๗ ๑ ส.ค.๕๒	ปัจจุบัน ๓๑ ก.ค.๕๗	๓ ปี ๕ ปี	ต.ม.	๕ ธ.ค.๕๕	ต.ช.	

แบบ ทด.๗/๒๕๖๐

ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นถูกต้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒

๑. ชื่อ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ให้กรอก ชื่อ-นามสกุล บรรทัดแรก,เลขประจำตัว ปชช. บรรทัดที่สอง และ ชื่อ อปท. บรรทัดที่สาม (ไม่ต้องใส่บ้านเลขที่)  
๒. ช่องประวัติการดำรงตำแหน่ง ให้กรอกเรียงจากตำแหน่งปัจจุบันลงมา  
๓. ช่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กรอกเฉพาะชั้นที่ได้รับชั้นล่าสุดเพียงชั้นเดียว

ลงชื่อ .....  
( ..... )  
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด.....  
ผู้รับรองเสนอขอพระราชทาน

ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐

ชื่อ..... เลขประจำตัวประชาชน.....  
 ตำแหน่ง..... อบจ./เทศบาล/อบต.....  
 จังหวัด..... เกิดวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....  
 รับราชการมาครบ ๒๕ ปี เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

วัน เดือน ปี ที่รับราชการ	ตำแหน่ง	กรมหรือกระทรวง	อายุ	เงินเดือน	หมายเหตุ

หมายเหตุ ให้เรียงลำดับปีตั้งแต่เข้ารับราชการ  
 จนครบ ๒๕ ปี หากเว้นไม่ครบอาจไม่ได้  
 รับการพิจารณา และให้ลงรายการ  
 จนถึงปัจจุบัน

ลงชื่อ.....  
 เจ้าของประวัติ